



ที่ ๑๗๕๕ ๕๕๕๕  
 25 พ.ย. 2558  
 ๑๗๐๘/๕๘

ที่ ศธ ๐๕๐๘(๓)/๑ ๑๔๕๔

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  
 กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

เรียน อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ๑ ตัวอย่างโครงการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงแก่มหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่ผ่านมา
  - ๒ ซีดีประวัติของผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลที่สำเร็จการศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับการประสานจากชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ซึ่งสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงประสงค์จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่วงวิชาการของประเทศในวงกว้าง โดยจัดโอกาสให้นักเรียนทุนไปเป็นวิทยากรบรรยายหรือสอนในสาขาที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งมีความต้องการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สำเร็จการศึกษาขั้นสูง และกลับมาทำงานในประเทศไทยแล้วกว่า ๓๐๐ คน ใน ๘ แผนกวิชา คือ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ขั้นสูงให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการต่อยอดความรู้ทางการศึกษาของสาขาต่างๆ ให้กับสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลที่ผ่านมา และประวัติของผู้ได้รับพระราชทานทุนที่สำเร็จการศึกษาให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน รับทราบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) และหากมหาวิทยาลัย/สถาบัน สนใจให้ชมรมฯ จัดโครงการลักษณะดังกล่าวใน ๘ แผนกวิชา ให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือประสงค์จะเชิญนักเรียนทุนไปเป็นวิทยากรหรือถ่ายทอดความรู้ สามารถประสานขอข้อมูลได้ที่ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล (รองศาสตราจารย์มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ โทร.๐๘-๑๕๐๒-๑๓๗๗) หรือที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รณรงค์ ศธ. ๑๗๐๘/๕๘  
 (นายจร จิตสุภุมงคล)

ขอแสดงความนับถือ  
 (นายจร จิตสุภุมงคล)  
 (นายจร จิตสุภุมงคล)

วิฑูรย์  
 up จิน พพพ.Tc  
 ใน หน้าวิฑูรย์  
 ล่อน  
 ส. วิฑูรย์  
 ๕/๑๒/๕๘

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
 กลุ่มพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ฯ  
 โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๐๑; ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๘  
 โทรสาร ๐ ๒๖๕๔ ๕๕๔๑

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

## โครงการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงแก่มหาวิทยาลัยในภูมิภาค

### 1. ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลสำนักในพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตระหนักถึงพระราชประสงค์ที่ทรงตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้นเพื่อสร้างนักวิชาการในสาขาที่ขาดแคลนให้แก่ประเทศ ชมรมฯ จึงประสงค์จะดำเนินการกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการของประเทศในวงกว้าง

ตลอดระยะเวลา 60 กว่าปีที่ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลสำเร็จการศึกษาขั้นสูง กลับมาทำงานในประเทศไทย กว่า 300 คนแล้ว ใน 8 แผนกวิชา คือ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ขนบศาสตร์ อักษรศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ ได้กระจายการทำงานอยู่ในสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน เป็นกำลังสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ และทำประโยชน์ให้แก่ประเทศมาโดยตลอด

ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการของประเทศครั้งนี้ ชมรมฯ ได้รับพระราชทานคำแนะนำของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ตระหนักถึงปัญหาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคที่อาจจะมีโอกาสน้อยกว่าสถาบันการศึกษาในกรุงเทพมหานคร ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ และนักวิชาการขั้นสูงผู้มีประสบการณ์ ทั้งจากการทำวิจัยและหรือจากการทำงาน ชมรมฯ รับใส่เกล้าฯ และประสงค์ที่ จะถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงแก่สถาบันการศึกษาในภูมิภาคที่สนใจจัดทำโครงการร่วมกับชมรมฯ

โครงการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงแก่มหาวิทยาลัยในภูมิภาคนี้ จะจัดในลักษณะที่เป็นรายการต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามความต้องการและความสนใจของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง โดยสถาบันและชมรมฯ จะหารือหัวข้อความรู้ที่เห็นว่าน่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สถาบันและประชาชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นเรื่องเฉพาะสาขาวิชาหรืออาจข้ามสาขาวิชา ก็ได้ สำหรับในพ.ศ.2557 และ2558นี้ ชมรมฯ กำหนดจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่สนใจร่วมโครงการ

### 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ และอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
- 2.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ขั้นสูงแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
- 2.3 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยต่อยอดความรู้ทางการศึกษาของสาขาต่างๆ ทั้ง 8 แผนก ของผู้รับพระราชทานทุนต่อไป